

**UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM LƯƠNG**

Số: /BC- UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cẩm Lương, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết đơn đề nghị của Công Dân

Kính gửi: - UBND huyện Cẩm Thủy
- Bà Cao Thị Tế công dân thôn Kim Mắm xã Cẩm Lương

Thực Thông báo số: 1474/ UBND-TNMT ngày 21/6/2023 về việc Chuyển đơn đề nghị của bà Cao Thị Tế thôn Kim Mắm, xã Cẩm Lương.

Để làm rõ các nội dung trong đơn của bà Cao Thị Tế thôn Kim Mắm, xã Cẩm Lương. UBND xã Cẩm Lương đã tổ chức buổi làm việc đối thoại với bà Cao Thị Tế vào chiều ngày 28/6/2023.

Thành phần buổi làm việc có mời đại diện Công ty TNHH dầu khí và Môi trường Thuận An; Đại diện Chi nhánh Văn Phòng Đất đai Cẩm Thủy; Lãnh đạo UBND xã Cẩm Lương; Công chức địa chính xây dựng, cũ và mới

Tại buổi làm việc đã xem xét nội dung đơn của bà Cao Thị Tế, xét thấy nội dung về việc GCN quyền sử dụng đất của hộ bà đã giao cho ông Trương Công Khuê Nguyên cán bộ địa chính xã Cẩm Lương từ năm 2021 là đúng thực tế. Nguyên nhân chậm trễ kéo dài thời gian giải quyết là do hồ sơ còn thiếu một số giấy tờ (kèm theo), mẫu biên bản họp gia đình có những thay đổi, tuy nhiên việc yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ của chi nhánh Văn phòng đất đai Cẩm Thủy chậm, hồ sơ phải trả ra nộp lại nhiều lần. Ngoài ra do việc thay đổi cán bộ phụ trách hồ sơ của Chi nhánh văn phòng đất đai làm gián đoạn, thất lạc việc theo dõi xử lý hồ sơ.

Lần nộp lại hồ sơ gần nhất theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, vào ngày 31/3/2023 và ngày hẹn trả kết quả vào ngày 23/5/2023 nhưng hiện nay hồ sơ còn thiếu Văn bản từ chối quyền thừa kế của các thành viên gia đình bà Tế nên chưa trả được hồ sơ giấy chứng nhận QS đất cho bà Tế.

Tại buổi làm việc ngày 28/6/2023 đại diện Chi nhánh Văn phòng đất đai, xác nhận hiện nay hồ sơ của hộ bà Tế đã đầy đủ theo quy định, Chi nhánh Văn phòng cam kết hoàn tất hồ sơ và trả kết quả cho hộ bà Tế trong thời gian sớm nhất có thể.

Đại diện Công ty Thuận An Cam kết sẽ hỗ trợ hộ gia đình để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có)

Sau khi xác định làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc chậm trả hồ sơ cho công dân, trên cơ sở phân tích giải thích của các thành phần buổi làm việc và Cam kết của chi nhánh Văn phòng đất đai Cẩm Thủy, đại diện Công ty TNHH dầu khí và Môi trường Thuận An. Bà Cao Thị Tế đã thống nhất với phương án giải quyết bà đề nghị các cơ quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết để trả hồ sơ cho bà trong thời gian sớm nhất.

Bà không còn bất cứ thắc mắc khiếu nại gì đối với UBND xã Cẩm Lương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lương.

Vậy UBND xã Cẩm Lương Báo cáo kết quả giải quyết đơn đề nghị của bà Cao Thị Tế thôn Kim Mắm xã Cẩm Lương để UBND huyện biết và chỉ đạo.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- TTr Đảng ủy (b/c);
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã;
- Lưu VT, ĐC.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Trung Kiên